



ประกาศโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดภาคเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. กำหนดการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบ On line และ ระบบ On hand ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และทางโรงเรียนจะดำเนินการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลงชื่อปฏิบัติราชการตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงเรียน วัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนขึ้นอาคารเรียน เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย ๑ เมตร มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งผู้บริหารโดยด่วน

๓. ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนมาเรียนผ่านระบบ On line และ ระบบ On hand ปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) โดยนักเรียนดูแลสุขภาพสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นประจำ งดเว้นเดินทางไปในพื้นที่แออัด หรือสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งครูประจำวิชา หรือครูที่ปรึกษา โดยด่วน และครูประจำวิชา หรือครูที่ปรึกษาแจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยด่วน

๔. ผู้ปกครอง ขอให้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยตามมาตรการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) หากพบว่านักเรียนมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา หรือผู้บริหารโรงเรียนโดยด่วน

๕. บุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงเรียน
วัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนงนุช นามภูษา)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพาลารักษ์